

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (nay là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi) được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 29/3/1994 của UBND tỉnh Thái Bình. Những ngày đầu thành lập, Hội đã phải đối mặt với không ít khó khăn như phương tiện làm việc thiếu thốn, trụ sở chật hẹp, nhân lực không đủ... Tuy nhiên, từ năm 1988, khi Pháp lệnh Người khuyết tật chính thức có hiệu lực cũng là thời điểm giúp Hội có thêm sức mạnh, nhân lực để phát triển. Nhờ đó, Thái Bình trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước có tổ chức Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi ở cấp huyện với 8/8 huyện, thành phố đều có tổ chức hội.

Mục đích hoạt động của Hội là tạo mọi điều kiện để giúp đỡ NKT, TMC có được cuộc sống bình đẳng trong cộng đồng xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cũng chính bởi thế mà 25 năm qua, mọi hoạt động của Hội luôn hướng đến NKT, TMC trên cơ sở bám sát các chương trình, đề án của Chính phủ, nhiệm vụ của Nhà nước, của tỉnh dành cho những đối tượng yếu thế này. Ngoài ra, Hội còn khuyến khích các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, các đồng học và nhân dân trong tỉnh đóng góp tiền của, công sức cho công tác bảo trợ NKT, TMC tỉnh nhà với số tiền và hiện vật trị giá hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, Hội đã 2 lần phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tổ chức chương trình "Trái tim nhân ái", tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng xã hội với số tiền và hiện vật huy động đạt được gần 10 tỷ đồng.

Xác định việc tạo sinh kế cho NKT, TMC là việc làm cần thiết, cùng với sự giúp đỡ của Trung ương Hội, các tổ chức phi

25 năm - một chặng đường thiện nguyện

Với sứ mệnh góp phần làm giảm nỗi đau cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, 25 năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã khẳng định vai trò, vị trí của hội, là cầu nối, địa chỉ tin cậy của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) giúp họ cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.



Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh tặng quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

chính phủ trong và ngoài nước, Hội đã hỗ trợ 10.000 xe lăn, xe đẩy, xây dựng sửa chữa hàng chục ngôi nhà tình thương và trao hàng chục sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo có NKT. Nhờ có các phương tiện, trang thiết bị dạy nghề như máy tính, máy khâu... của Hội hỗ trợ, đã có trên 10.000 lượt người được học nghề may, thêu ren, may tre đan, kim hoàn, chạm khắc đồng, gỗ, đá và nhiều nghề thủ công mỹ nghệ khác, tạo điều kiện cho họ có việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội. Trên 350 xe

đạp, trên 500 suất học bổng cũng được Hội trao tận tay cho các em học sinh là NKT, TMC đang theo học ở các trường phổ thông trong tỉnh với số tiền trị giá gần 1 tỷ đồng, giúp các em yên tâm vững bước trên con đường đến trường. Ngoài việc hỗ trợ về vật chất, Hội còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần cho NKT, TMC. Hội đã 2 lần tổ chức hội diễn nghệ thuật cho NKT, TMC thu hút gần 400 diễn viên, nhạc công tham gia với gần 100 huy chương (vàng, bạc, đồng) được trao cho NKT, TMC đạt giải. Nhiều hội thi thể thao với các

môn thi: xe lăn, xe lắc, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng... thu hút hàng trăm vận động viên là NKT tham gia. Đặc biệt, sau 3 lần tổ chức, hội thi "Bàn tay vàng" dành cho NKT đã thu hút 177 thí sinh dự thi và 44 cá nhân đã xuất sắc đạt giải. Từ chính những phong trào thiết thực, hiệu quả đã mang đến niềm tin, nghị lực sống, tò thăm nụ cười trên môi cho nhiều NKT, TMC trong tỉnh. Công tác tuyên truyền có vai trò rất lớn trong việc động viên NKT, TMC vượt lên khó khăn, phấn đấu hòa nhập với cộng đồng. Chính vì thế,

Hội đã thường xuyên tuyên truyền Luật Người khuyết tật, các quyết định của Chính phủ, kế hoạch và đề án của tỉnh liên quan đến NKT, TMC. Từ những kết quả hoạt động trên, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình. Gần 1.000 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh



Thái Bình là một trong những tỉnh có số NKT, TMC chiếm tỷ lệ cao nên thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tạo sức mạnh tổng hợp trong việc giúp đỡ NKT, TMC. Tiếp tục điều tra, khảo sát về NKT, TMC nhằm nắm rõ thực trạng để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, chính xác không để các đối tượng bị thiệt thòi. Công tác vận động gây quỹ hội sẽ được triển khai thường xuyên. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm mọi quyền lợi cho các đối tượng yếu thế.

Bà Phan Thị Châm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng



Bên cạnh việc kinh doanh, Công ty chúng tôi đã luôn phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh để giúp đỡ những người nghèo đặc biệt là NKT, TMC trên địa bàn tỉnh giúp họ với bớt khó khăn. Hàng năm, chúng tôi dành hàng tỷ đồng triển khai các hoạt động như hỗ trợ tiền mặt và tặng quà cho các đối tượng trên nhân dịp các ngày lễ, tết. Những món quà từ thiện của Bảo Hưng tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng thiện nguyện của cán bộ, nhân viên Công ty, nhằm động viên, cổ vũ tinh thần cho những người kém may mắn.

Bước sang tuổi 25 cũng là thời điểm Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã đồng hành với những mảnh đời bất hạnh chặng đường 1/4 thế kỷ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự mạnh mẽ được kết tinh bằng sự đoàn kết, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, Hội sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện trên hành trình nhân ái của mình, tiếp tục là cầu nối cho các tổ chức, nhà hảo tâm để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho trên 10 vạn NKT, TMC trên địa bàn tỉnh.

THU TRƯNG

Những trái tim không khuyết

Thái Bình hiện có trên 10 vạn người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC). Trên thực tế đã có không ít NKT, TMC tự ti, chán nản, mặc cảm với số phận nhưng cũng có những NKT, TMC vượt lên trên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.



Sau khi đã kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng, chị Phạm Thị Dung đại diện tặng quà và tiền bảo trợ mỗi tháng 200.000 đồng cho bệnh nhân tâm thần tại xã Văn Lang (Hưng Hà).

"Đứng lên" từ đôi chân tật nguyền...

Tim đến xã Phú Châu (Đông Hưng), chúng tôi được nghe câu chuyện về chị Phạm Thị Dung ở thôn Cốc, một người phụ nữ tuy tật nguyền nhưng lại có tấm lòng thiện nguyện và nghị lực phi thường. Bị teo chân từ tuổi lọt lòng, tuổi thơ của Dung gắn liền với những buổi đến trường trên đôi vai gầy của cha và anh trai. Với quyết tâm không để mình là gánh nặng cho gia đình, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Dung đi học nghề tại trường dạy nghề cho NKT của tỉnh. Chị tâm niệm rằng: Sinh ra trên đời, ai cũng muốn có một cơ thể lành lặn, nhưng với NKT thì số phận lại không mỉm cười may mắn nên những NKT như chị càng phải vượt lên nghịch cảnh, càng phải nghĩ mình là người bình thường. Người ta làm được cái đó, người ta chậy tay mình đi, cuối cùng mình cũng sẽ tới đích.

Năm 2009, với kiến thức được học tại trường và kinh nghiệm thực tế, chị quyết định mở cơ sở dạy nghề may, tạo việc làm cho 10 NKT và 30 người sức khỏe yếu, phụ nữ nông thôn với mức thu nhập từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. Rất nhiều người được học nghề từ chị nên có tay nghề thành thạo, có việc làm tại các xí nghiệp và nhiều NKT mở cửa hàng riêng để phát triển kinh tế gia đình. Từ cuối năm 2017 đến nay, do mặt bằng nhà xưởng xuống cấp, đột ngột chị tạm dừng việc dạy nghề để mở cơ sở chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp thiên, xông hơi thải độc bằng thuốc của người Dao đỏ, nhằm mục đích thải độc ngăn ngừa và điều trị bệnh nan y cho mọi người. Đặc biệt, với cương vị là chủ nhiệm câu lạc bộ NKT, TMC huyện Đông Hưng, chị đã tranh thủ sự giúp đỡ, xin tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Chị đã xin tài trợ từ Hội Hand To Hand Việt kiều Mỹ dạy nghề miễn phí cho trên 200 NKT, TMC, con

em gia đình chính sách. Năm 2018, chị vận động Quỹ cộng đồng Năng Đoạn Kim cương Việt Nam hỗ trợ 120 triệu đồng cho xã Phú Châu xây 4 căn nhà tình thương cho NKT và người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù đôi chân không lành lặn nhưng tấm lòng, nghị lực và những việc làm của người phụ nữ ấy thật đáng trân trọng. Nhiều năm liền, chị vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh vì có thành tích xuất sắc vượt khó vươn lên trong lao động và học tập, chia sẻ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Về đẹp "Vàng trắng khuyết"

Ấn tượng đầu tiên khi bắt cứ ai tiếp xúc với người con gái ấy là nụ cười luôn rạng ngời trên môi. Nhắc đến cái tên Đinh Phan Hoàng Giang, người dân thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến (Tiển Hải) ai ai cũng trầm trồ, thần

phục. Năm 1988, Hoàng Giang ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cha mẹ. Nhưng niềm vui chẳng tàn gang, khi mới chỉ vừa tròn 9 tháng tuổi, một cơn sốt cao, cơ giật đã khiến đôi chân của cô bé Hoàng Giang không thể đi lại được. Vốn là một hộ nghèo của xã cho nên sau khi đã vay mượn, chạy chữa cho Giang khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng bệnh tình không thuyên giảm, nhà nghèo, không có tiền nên gia đình đành ngưng nuôi dưỡng em về chữa trị tại nhà. Kể từ đó, cơ thể Giang phát triển một cách khác thường và dần trở thành một người khuyết tật vận động mức độ nặng. Giang bị gù lưng, vẹo cột sống, teo tay, chân. Chí tâm sự: Đến tuổi đi học, bắt đầu nhận ra mình khác với bạn bè nên rất tủi thân, nhiều lần tôi còn bỏ học về và không đến lớp nữa. Nhưng nhờ sự động viên từ gia đình, thầy cô giáo, suy nghĩ của mình dần thay đổi. Do nhà không có điều kiện nên mỗi lần đến lớp, bạn bè đều thay nhau đến tận nhà công tôi đi học. Chính điều đó đã khiến tôi càng quyết tâm hơn để "tàn mà không phế".

Sau khi lên cấp 3, Hoàng Giang đành bỏ học giữa chừng do điều kiện sức khỏe không cho phép, nhưng không vì thế mà cô gái sinh năm 1988 nản chí. Giang ở nhà hàng ngày phụ mẹ đi bán rau ngoài chợ do mẹ bị viêm đa khớp, đi lại rất khó khăn. Ngoài ra, Giang còn mở một tiệm tạp hóa nhỏ, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tuy là một NKT nhưng chị lại là chỗ dựa về kinh tế của cả gia đình. Năm 18 tuổi, cô gái trẻ được cử tham gia cuộc thi "Liên hoan tiếng hát trẻ em thiết tha" và vinh dự đạt huy chương vàng. Sau đó, Giang đăng ký tham gia vào câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện Tiên Hải, trở thành một thành viên nhiệt tình, năng động với các phong trào của câu lạc bộ. Đặc biệt năm 2018, Giang tiếp tục khẳng định mình khi xuất sắc đạt giải hoa khôi ảnh do Hội đồng niên Mậu Thìn 1988 toàn quốc tổ chức. Ngoài ra, Giang còn tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ những NKT trên địa bàn và chính cô cũng là người truyền cảm hứng cho rất nhiều NKT khác để họ xóa đi mặc cảm, tự tin vươn lên trong cuộc sống.



Hàng ngày, chị Đinh Phan Hoàng Giang vẫn đi chợ bán rau phụ mẹ, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.



Góc học tập của cô bé Nguyễn Thanh Đan, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ).

Ước mơ của cô gái mồ côi...

Ngôi nhà nhỏ của em Nguyễn Thanh Đan, thôn Phương Quả Nam, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) nằm khuất dưới tán cây xanh trong con ngõ nhỏ. Đan là con út trong một gia đình có 4 chị em gái. Em hiện đang là học sinh lớp 8B, Trường THCS xã Quỳnh Nguyên. Năm 2015, căn bệnh ung thư gan quái ác đã cướp đi người mẹ thân yêu của em. 2 năm sau, bố em cũng qua đời vì bệnh nặng. Ngôi nhà vốn đã đơn sơ, nay lại lạnh lẽo hơn vì thiếu vắng tiếng cười và hơi ấm của cả cha và mẹ. Hiện tại, em đang ở cùng chị gái thứ 3 là Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 11, Trường THPT Quỳnh Côi. Hai chị gái đã đi lấy chồng xa, kinh tế không được dư dả nên việc chu cấp và nuôi dưỡng hai chị em Đan ăn học cũng là một điều khá khó khăn. Sớm thiếu đi bàn tay chăm sóc, chở che của người mẹ cũng như mất đi sự khuyên răn, dạy bảo của người cha nhưng hai chị em Đan đã gạt đi nỗi đau mất mát, nương tựa, đùm bọc lẫn nhau, gắng gượng vươn lên để tiếp tục cuộc sống. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Đan tự dằn lòng mình rằng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để bố mẹ em được yên lòng. Với ý chí vươn lên mãnh liệt, cô bé 14 tuổi Nguyễn Thanh Đan đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè noi theo. Năm học lớp 4, Đan vinh dự đạt giải xuất sắc môn diện kinh sách

huyện. Lên lớp 5, lại một lần nữa em chứng minh khả năng thể thao của mình khi đạt giải nhất môn đá cầu tại Hội khỏe phù đồng do huyện Quỳnh Phụ tổ chức. Không chỉ giỏi về các bộ môn thể dục thể thao, Đan còn là một cô bé có sức khỏe khá và toàn diện. Nhiều năm liền, em đạt học sinh giỏi cấp trường, đặc biệt, năm học lớp 6 và lớp 7, em đều đạt học sinh giỏi của huyện môn Ngữ Văn. Với những thành tích học tập đáng kể nên Thanh Đan được thầy yêu, bạn mến và được bầu làm lớp trưởng, thường xuyên tham gia các phong trào do đoàn trường tổ chức, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Nói về ước mơ của mình, Đan chia sẻ: Em mong muốn sau này được trở thành một cô giáo dạy Văn, đem tình yêu thương của mình lan tỏa tới mọi người và là một công dân có ích cho xã hội cũng như mẹ em hằng mong ước. "Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta" - đó là phương châm sống không chỉ của chị Dung, chị Giang hay cô bé Thanh Đan, mà còn là của rất nhiều NKT, TMC đang hàng ngày, hàng giờ cố gắng để vượt lên số phận. Đầu cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, dù cơ thể không lành lặn như những người bình thường khác nhưng họ vẫn tự thấp lủa cuộc đời, tràn đầy niềm lạc quan, nghị lực sống phi thường. Họ chính là những bông hoa ngát hương giữa đời thường.

THU HOÀI